



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน แนวหน้า เดลินิวส์	<p>มลพิษฝุ่น PM 2.5</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ว่า ค่าฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีแดง 11 พื้นที่ และสีส้ม 5 พื้นที่</p> <p>ด้านนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จังหวัดที่มีฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐานมี 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ตาก คุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปก.ประสาน 9 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันต่อเนื่อง รวมถึงควบคุมการเผาเข้มนวด</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>-เสนอข่าว นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวว่า ค่าจุดความร้อนลดลง แต่อากาศที่พัดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทำให้มีหมอกควันปกคลุมเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น ได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนไปแล้วเกือบ 6 แสนชิ้น และฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้น ส่วนการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่มี ขณะนี้หน่วยงานที่ดูแลแก้ไขปัญหาด้านไฟป่าและหมอกควันยังมีงบประมาณดำเนินการอยู่ จึงไม่จำเป็นต้องประกาศเขตภัยพิบัติ</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้ สสจ. และ รพ.ทุกแห่งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนไปแล้ว 27,000 ชิ้น ส่วนกลางจะส่งมาเพิ่มให้อีก 10,000 ชิ้น ขณะที่หน้ากากอนามัยขาดตลาด ในปีต่อไปทางจังหวัดควรจัดตั้งงบเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน ส่วนผลกระทบจากหมอกควัน มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 เท่า ผู้ป่วยโรคตาเพิ่ม 9 เท่า ผู้ป่วยโรคผิวหนังและหลอดเลือด เพิ่มขึ้น 5 เท่า</p>
กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์	<p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ใน จ.เชียงใหม่ ว่า อาการป่วยที่เป็นผลกระทบจากฝุ่นไม่รุนแรงถึงกับต้องเข้ารับการรักษาในรพ. สอดคล้องกับข้อมูลของรพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เทียบจำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคที่เฝ้าระวังจากหมอกควันในพื้นที่ พบว่าปี 2562 ต่ำกว่าปี 2561 แต่อาจจะมีผลกระทบในอีก 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือนได้ เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมในเชียงใหม่ตอนนี้ยังช่วงวิกฤติ ส่วนกรณีที่มีเด็กใน จ.เชียงใหม่ ไอหรือจามเป็นเลือดนั้นเกิดขึ้นได้ เพราะในฝุ่นจะมี สารเคมีที่เป็นพิษอื่น ๆ ด้วย เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ เมื่อเข้าสู่โพรงจมูกจะทำให้เกิดภูมิแพ้ น้ำมูกไหล ไอ คัดคอบ จาม เมื่อสู่น้ำมูกหรือไอแรง ๆ จะมีเลือดออกได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ส่วนผลระยะยาวอาจก่อให้เกิดมะเร็ง หากเข้าไปติดที่เส้นเลือดทำให้ภูมิร่างกายลดลง ติดเชื้อแบคทีเรียและเป็นปอดอักเสบ</p> <p>ขณะที่การจัดอันดับคุณภาพอากาศเมืองยอดเยี่ยมของโลก วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 09.03 น. อันดับ 1 ยังเป็น จ.เชียงใหม่ ค่า AQI 252</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว ข้อมูล GISTDA วันที่ 24 มี.ค. 2562 พบจุดความร้อนทั่วประเทศ 183 จุด แบ่งเป็น ภาคเหนือ 109 จุด ภาคกลาง 35 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 จุด ภาคตะวันตก 16 จุด และภาคใต้ 1 จุด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ</p>
สยามรัฐ	<p>-เสนอบทความ ว่า พ.ท.หญิง พญ.สุพิชญา ไทยวัฒน์ ประธานสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ผลของฝุ่น PM2.5 ต่อผิวหนังมนุษย์ รวมถึงวิธีดูแล ป้องกัน และหลีกเลี่ยงเมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ เรื่องฝุ่น PM2.5 ถือเป็นปัญหาระดับชาติ นอกจากประชาชนต้องดูแลตนเองแล้ว ยังต้องทำความเข้าใจและไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป</p>
แนวหน้า คอลัมน์	<p>-กล่าวว่า ก่อนหน้านายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ช่วยจัดการ PM 2.5 ในภาคเหนือก่อน โดยเฉพาะเชียงใหม่ ที่เป็นเมือง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กวนน้ำให้ใส	<p>อากาศแย่ที่สุดอันดับ 1 ของโลก ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ซึ่งต้นเหตุของฝุ่นควันมาจากคนในพื้นที่ ชาวบ้านจึงต้องร่วมกันแก้ไข สิ่งสำคัญคือ ความเด็ดขาด กล้าทำ และระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ขณะนี้ ชาวบ้านตระหนักถึงสภาพปัญหาแล้ว นายกรัฐมนตรีควรใช้โอกาสนี้ระดมกำลังครั้งใหญ่จัดการปัญหามลพิษที่กำลังคุกคามชีวิตชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรม โดยด่วนที่สุด</p>
มติชน แนวหน้า	<p>ภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหายุ่งยากอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารืออีกครั้ง พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ หามาตรการรองรับและจัดลำดับความเร่งด่วนในการใช้น้ำอุปโภคบริโภค พร้อมกับบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อน ยืนยันว่าภัยแล้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เขตรอบเชิงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก</p>
มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ คมชัดลึก	<p>แพทย์ลี้กลอบขายยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีจับกุมกลุ่มนายทุนลี้กลอบนำยาลดความอ้วนออกจากสถานพยาบาลมาจำหน่ายผิดกฎหมาย โดยพนักงานสอบสวน บช.ปส. ได้สอบปากคำแพทย์รวมทั้งหมด 13 ราย ในฐานะพยานไปแล้ว พร้อมออกหมายเรียกตัวแพทย์ผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวน ล่าสุด นพ.จอมพล มีศรี อายุ 32 ปี พญ.บัณฑิตรา นาใจคง อายุ 31 ปี และนายสุนทร ชูแก้ว ทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บช.ปส. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยปฏิเสธความผิดในชั้นสอบสวน เนื่องจากไม่ทราบว่ามีการจัดชุดยาออกมาจำหน่าย เบื้องต้นพนักงานสอบสวน บช.ปส.แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกันสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.มาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก่อนส่งตัวฝากขังศาลอาญา ญาติได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดขอลปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งศาลพิจารณแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ประกัน ติราคาประกัน 6 แสนบาท</p> <p>ด้าน พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 รายได้ปฏิเสธความผิดในชั้นสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนคัดค้านประกันตัวไว้ก่อน เนื่องจากเป็นการกระทำที่มีอัตราโทษหนัก ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม แต่จะมีการออกหมายเรียกตัวการที่ประสานงานระหว่างแพทย์และนายทุนในการลี้กลอบนำยาออกมาจำหน่ายนอกระบบอีก 1 ราย เพื่อเข้าสอบปากคำ</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>-เสนอข่าว นพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยภายหลังแพทย์สภาได้สั่งการให้ สบส.เข้าไปตรวจสอบคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ยาลดความอ้วน แต่ลี้กลอบนำยาไปขายต่อให้กับนายทุนเพื่อนำไปขายทางออนไลน์ ว่า ได้ประสานสสจ.แต่ละพื้นที่ให้เข้าไปตรวจสอบคลินิกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 9 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำพู อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา พิษณุโลก และตาก โดยทั้งหมดเป็นคลินิกเวชกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานจากสสจ. เบื้องต้นอาจเข้าข่ายดำเนินการผิดประเภท โดยผู้ดำเนินการไม่ดูแลผู้ประกอบการปล่อยให้มีการกระทำผิด</p>
เว็บไซต์แนวหน้า newTV	<p>ร้องเรียนโรงสีปล่อยฝุ่นกระทบชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.วนิดา เต็งน้อย พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท นำคลิปโรงสีข้าวขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในพื้นที่ปล่อยฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย เข้าร้องต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.ชัยนาท ระบุว่า ชาวบ้าน 40 หลังคาเรือนในละแวกนั้นได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองข้าว ทำให้เป็นผื่นคัน ชาวบ้านจำนวนมากเป็นโรคมะเร็ง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่สามารถออกจากห้องมารับอากาศภายนอกได้ เคยร้องเรียนกับผู้นำหมู่บ้านแล้วไม่ได้รับการแก้ไข เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่อง และจะได้นัดหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งอุตสาหกรรม จ.ชัยนาท ฝ่ายปกครอง ไปสอบสวนข้อเท็จจริง และประสานสสอ.เมืองชัยนาทลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>ความคืบหน้ากรณีเสริมหน้าอกเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีหญิง อายุ 31 ปี ผ่าตัดเสริมหน้าอกในคลินิกเสริมความงามใน อ.กุ่มกวางปี จ.อุดรธานี เข้าแล้วเกิดช็อกเสียชีวิต ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.อุดรธานี ได้นำหมายศาลจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจสอบคลินิกเสริมความงาม ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยแพทย์เจ้าของคลินิกปฏิเสธไม่ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพ และเชิญตัวออกนอกคลินิก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ มติชน ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บเชียงใหม่นิวส์	<p><u>แนะนำทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ</u></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนที่ใช้เครื่องกรองน้ำปฏิบัติตามคู่มือการดูแลรักษาเครื่อง โดยเฉพาะการล้างและการเปลี่ยนไส้กรองควรทำอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะหากไม่มีการล้างหรือเปลี่ยนไส้กรอง ความสกปรกจะสะสมในเครื่องจนทำให้ประสิทธิภาพการกรองต่ำลงและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ ดังนั้น ควรเลือกเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับคุณภาพน้ำที่จะกรอง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่มากจนเกินไป ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิมง่าย มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้กับอาหาร (food grade) ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ประเทศผู้ผลิตกำหนด และมีวิธีการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน</p>
ผจก.ออนไลน์ เว็บบ้านเมือง INN	<p><u>โรคลมชัก</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคลมชักมีอาการหลากหลาย บางอาการสังเกตยาก ทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค เช่น ภาวะเหม่อลอย เบลอ จำอะไรไม่ได้ชั่วขณะ หากมีอาการเหล่านี้ซ้ำ ๆ ควรมาพบแพทย์เพื่อซักประวัติและตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง โดยร้อยละ 70 ของผู้ป่วยรักษาได้ด้วยยากันชัก ที่เหลือจัดอยู่ในกลุ่มดื้อยากันชัก ซึ่งอาจรักษาหายได้ด้วยการผ่าตัด สำหรับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชักที่ถูกต้องและจดจำง่าย คือ “ไม่จับ ไม่จ้ำง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดเองได้” โดยผู้ป่วยโรคลมชักที่มีอาการกำเริบ จะมีภาวะชักเกร็ง กระตุกไม่เกิน 2 นาที แต่หากชักนานถึง 5 นาที ควรรีบนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทรแจ้งหมายเลข 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ</p>
ผจก.ออนไลน์ คมชัดลึก	<p><u>วิจัยรหัสพันธุกรรมคนไทย</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ และคณะนักวิจัยของไทยได้เข้าหารือแนวทางความร่วมมือกับผู้แทนของสหรัฐฯ ในการดำเนินการแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ซึ่งเป็นแผนงานความร่วมมือระหว่าง ก.สาธารณสุข ก.วิทยาศาสตร์ฯ และ ก.ศึกษาธิการ ในการถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย 50,000 คน มุ่งเน้นศึกษาพันธุกรรมเสี่ยงในโรคมะเร็ง โรคหายาก โรคเรื้อรัง โรคติดเชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร์ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมอ้างอิงของชาวไทย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและแปลผลข้อมูลพันธุกรรมเป็นการสนับสนุนให้เกิดการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำตามแนวทางการแพทย์แม่นยำ ยกย่องระดับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ เพิ่มโอกาสการแข่งขันในธุรกิจด้านบริการการแพทย์และนวัตกรรมสุขภาพ</p>
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><u>โรคพิษสุนัขบ้า</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนอากาศร้อน สัตว์หุดหิดง่ายระวังถูกสุนัข-แมว กัดหรือข่วน เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำใช้คาถา 5 ย. และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1422</p> <p>-เสนอข่าว มีหลายจังหวัดเตือนประชาชนเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ราชบุรี กาญจนบุรี นครพนม สมุทรปราการ เป็นต้น</p>
เดลินิวส์	<p><u>ตำแหน่งบุคลากรสาธารณสุข</u></p> <p>-เสนอข่าว นายรัชกี สารี เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (แห่งประเทศไทย) และเลขานุการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ เปิดเผยว่า พบรายงานการประชุมของ คปร. ปลายปี 2561 มีการอนุมัติตำแหน่งให้แพทย์ ทันตแพทย์ ส่วนเภสัชกรไม่อนุมัติตำแหน่ง แต่ให้นำตำแหน่งว่างของนักวิชาการสาธารณสุข ประมาณ 200 กว่าตำแหน่ง และเจ้าพนักงานเภสัชฯ เกือบ 100 ตำแหน่ง มาใช้บรรจุเภสัชกร 300 กว่าตำแหน่ง ทำให้เกิดคำถามว่าการที่คนในสายงานเหล่านี้ไม่ได้บรรจุมาเป็น 10 ปี เป็นเพราะนำตำแหน่งว่างในสายงานไปบรรจุตำแหน่งอื่น ซึ่งตอนนี้การเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้คืนตำแหน่งว่างให้กับเจ้าของสายงาน</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p><u>มาตรฐานกระสอบน้ำแข็ง</u></p> <p>-เสนอข่าว นายพิมเนศ ตะปวง รองเลขาธิการ สคบ. เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และสุ่มเก็บตัวอย่างถุงกระสอบพลาสติกบรรจุน้ำแข็ง จากโรงงานผลิตน้ำแข็งและร้านค้า 10 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อทดสอบสารปนเปื้อน พบว่าส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เตือนผู้บริโภคเลือกซื้อน้ำแข็งที่บรรจุถุงที่ได้มาตรฐานเท่านั้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>สมาร์ตการ์ด อสม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ตรังเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้กำลังใจการทำงานและมอบบัตรสมาร์ตการ์ดให้แก่ชมรม อสม. จ.ตรัง ทั้ง 10 อำเภอ พร้อมกล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สธ. เร่งรัดพัฒนา อสม. 4.0 เพื่อรองรับกับบริบทปัญหาที่เปลี่ยนแปลง ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยให้ อสม. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีจิตอาสาและเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ สำหรับบัตรสมาร์ตการ์ด อสม. จะมีฐานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง เป็นทั้งบัตรเอทีเอ็ม และบัตรชำระค่าบริการในร้านที่รองรับ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>บริการหมอทางไกล</p> <p>-เสนอข่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า กสทช.ได้ร่วมมือกับ สธ. นำระบบโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในระบบดูแลสุขภาพทางไกลในพื้นที่ชนบท ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ชายขอบ ทำให้ได้รับคำปรึกษาทันเวลา และช่วยลดความแออัดของคนไข้ ลดภาระของแพทย์ในรพ.ใหญ่ในเมือง นวัตกรรม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาญจนบุรี ภาพสินธุ์ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา ครอบคลุม รพ.สต. 15 แห่ง คลินิกหมอครอบครัว 4 แห่ง รพช. 5 แห่ง และ รพ.ประจำจังหวัด 8 แห่ง</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch